



โพสต์ทูเดย์

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 900

Section: ธุรกิจตลาด/เอสเอ็มอี

วันที่: เสาร์ 21 กรกฎาคม 2561

ปีที่: 16 ฉบับที่: 5644

หน้า: B7(บนขวา)

Col.Inch: 31.32 Ad Value: 28,188

PRValue (x3): 84,564

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: เอจโซไซตี้: การออกแบบระบบสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (3)

เอจโซไซตี้
พาร์มรัฐสังคม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

การออกแบบระบบ สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (3)

เราพอจะเห็นปัญหาของนโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุบ้างแล้ว อะไรคือคำตอบที่เป็นรูปธรรมต่อปัญหาเหล่านี้

ศ.ระพีพรรณ คำหอม หัวหน้าชุดโครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ภายใต้การสนับสนุนของ สกว. จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ศึกษาหาแบบจำลองในการสร้างระบบสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ โดยลงพื้นที่ไปดูว่าผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่ได้รับการดูแลอย่างไร

แบบจำลองหนึ่งที่เราไปดูตบตบเรียนคือ เกาะคา จ.ลำปาง ซึ่งมีจุดเด่นคือเทศบาล เราได้พูดคุยกับนายกเทศบาลที่เป็นคนรุ่นใหม่ เป็นผู้หญิง เป็นคนในพื้นที่และสนใจเรื่องนี้ เขาใช้กระบวนการแบบเวที นั่นคือนำภาคีต่างๆ มาคุยกันให้ตกผลึกว่าชุมชนควรเป็นอย่างไร ดูแลอย่างไร งานนี้ประสบความสำเร็จ ปีถัดมาก็ให้เกาะคาเป็นต้นแบบตำบลขยายผล แล้วให้ทางนายกเทศบาลคิดว่าโมเดลแบบนี้จะสามารถไปขยายผลได้ที่ไหน

ส่วนชุดที่ทำกับผู้สูงอายุด้วยโอกาสคือ แบบจำลองบ้านกลาง โดยกำหนดพื้นที่บ้านแล้วเอาผู้สูงอายุมาฝากในเวลากลางวัน พอลูกหลานกลับมาก็รับกลับไป เป็นการดูแลกันเองของผู้สูงอายุในชุมชน อีกตำบลต้นแบบใช้คำว่า Smart Strong and Responsibility Model โดยให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ

ปัจจุบันคณะวิจัยได้ขยายไอเดียนี้ให้กับอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ โดยนำเสนอพื้นที่ต้นแบบที่ทำการศึกษาให้ดู เพื่อหาทางขยายผลต่อไป เราหวังว่าถ้าพื้นที่ไหนมีลักษณะปัญหาที่ใกล้เคียงกันจะสามารถนำแบบจำลองไปใช้ได้

แต่ละพื้นที่มีบริบทที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเพราะทุนไม่เท่ากัน บางพื้นที่ท้องถิ่นไม่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ บางพื้นที่ท้องถิ่นไม่สนใจ ชุมชนไม่สนใจ ในพื้นที่ลักษณะนี้อาจต้องเป็นสวัสดิการรัฐลงไปทำหน้าที่แทน แต่พื้นที่ที่มีองค์กรที่เข้มแข็งชุมชนก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนได้เลย ซึ่งเป็นโมเดลแบบดูแลกันเองของผู้สูงอายุ

อีกโจทย์งานวิจัยนี้คือเราพยายามหา “เมนู” นโยบายให้คนได้เลือก แทนที่จะเป็นเมนูเดียว และสวัสดิการทางเลือกน่าจะเป็นทางออกของระบบสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่จะไปลดความเหลื่อมล้ำในอนาคตได้

ข้อสรุปเบื้องต้นของงานวิจัยคือ แบบจำลองที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัย 5 ปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ รัฐ ท้องถิ่น ชุมชน ครอบครัว และตัวผู้สูงอายุ แต่ในโลกจริงไม่มีเวลาที่ 5 ปัจจัยนี้จะมาคุยกันอย่างจริงจัง ■



คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 21 กรกฎาคม 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 6068

หน้า: 16(ล่าง)

Col.Inch: 75.16 Ad Value: 165,352

PRValue (x3): 496,056

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: อารยสถาปัตยกรรม 'อพท.' จับมือ 'มูลนิธิอารยสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้ง...'

'อพท.' จับมือ 'มูลนิธิอารยสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล' เวิร์กช็อปขับเคลื่อนพัทยา สู่ต้นแบบเมืองท่องเที่ยว

● องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง “การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง” ที่โรงแรมมหาไถ่ พัทยากลาง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนด้านธุรกิจการท่องเที่ยว และโรงแรมในพื้นที่พัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล หรือ Tourism for All ในแวดวงผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว และผู้บริหารหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ให้ได้ตระหนักถึงความสำคัญจำเป็นในการร่วมมือกันปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีอารยสถาปัตยกรรม หรือ Friendly Design เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของผู้พิการ ผู้พักฟื้นสุขภาพ และคนที่ใช้รถเข็น ในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและบริการต่างๆ ได้ ไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ ได้โดยสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั้งถึงเท่าเทียม และทัดเทียมกับนานาชาติทั่วโลก ภาคเช้า เป็นพิธีเปิดงาน โดย พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว และโรงแรม ตลอดจนผู้นำองค์กรต่างๆ



ร่วมเป็นเกียรติในงาน และร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อป Tourism for All ตลอดทั้งวัน จากนั้น มีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “Friendly Design กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดย ผศ.ดร.ชุมเขต แสงเจริญ หัวหน้าศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ กฤษณะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล

ในภาคบ่าย เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนาและปรับปรุงสถานประกอบการให้มีความพร้อมด้านอารยสถาปัตยกรรม” โดยมีผู้นำองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำธุรกิจ การท่องเที่ยว โรงแรม และที่พัก รวมถึงบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้หลักการออกแบบที่เป็นมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design)

ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย คมกฤษ ดิวเงิน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมบริการท่องเที่ยว ททท., กัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา, ธัญดา ลิ้มศิริ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว, มิ่งขวัญ เมธมาลี ประธานฝ่ายการตลาด สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA), ศรีณีย์ รองเรืองกุล เจ้าของรีสอร์ททออารยสถาปัตย์ บ้านเขาหลัก จ.พังงา, วรยุทธ กิจกุล มนุษย์ล้อผู้ก่อตั้งดำเนินแคร์รีสอร์ทท Friendly Design และเครือข่ายผู้ประกอบการด้านอารยสถาปัตย์ต่างๆ เป็นต้น



คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 21 กรกฎาคม 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 6068

หน้า: 16(ล่าง)

Col.Inch: 75.16 Ad Value: 165,352

PRValue (x3): 496,056

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: อารยสถาปัตย์: 'อพท.' จับมือ 'มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้ง...

พล.ต.อ.นันทน์ เจริญชาติศรี นายเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยามีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นเมืองต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อมด้านอารยสถาปัตย์ ที่เน้นการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทุกคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย ให้ได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน จึงนับว่าเป็นโอกาสอันดี ที่ อพท. และมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ได้เลือกเมืองพัทยาให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ เพราะเมื่อนักท่องเที่ยวมีความรู้สึกสะดวก ปลอดภัย และสะอาด จะทำให้เกิดความประทับใจและเป็นแรงจูงใจให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น การจัดประชุมในวันนี้ จะเป็น “การเริ่มต้นก้าวแรกที่ยั่งยืนและยั่งยืน” และองค์ความรู้ที่ได้รับจะมีความสำคัญยิ่งในการนำไปใช้เพื่อพัฒนา “เมืองพัทยาเป็นให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลอย่างยั่งยืน”

ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รองผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า อพท. ในฐานะองค์กรที่มีภารกิจหลักในการประสานส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเน้นการสร้างสมดุลใน 3 มิติ คือ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงสถาน

ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงให้เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล หรือ Tourism for All

โดยมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการยกระดับสถานประกอบการ แหล่งท่องเที่ยว และ การบริการสาธารณะ สู่มาตรฐานสากล ที่มีความ สะอาด ปลอดภัย เข้าถึงได้ทุกคน และเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเมืองพัทยาและ ประเทศไทย

“การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล หรือ Tourism for All เป็นกระแสการท่องเที่ยวที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หมายถึง การท่องเที่ยวที่ คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถ เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว บริการสาธารณะ และกิจกรรม การท่องเที่ยวต่างๆ ได้โดยสะดวก ปลอดภัย และปราศจากอุปสรรค ที่อาจเกิดขึ้นจากความ

แตกต่างทางสภาพร่างกาย อายุ และเพศสภาพ การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล จึงเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่ควรได้รับการพัฒนาให้เกิดขึ้นในเมืองท่องเที่ยว ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองพัทยาซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย” ผู้แทน อพท. กล่าว

ทางด้าน กัมพล ดันส์จจา ผู้อำนวยการสวน นงนุชพัทยา ในฐานะผู้ประกอบการภาคเอกชน มองว่า แนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลได้ก่อให้เกิดกระแสความตื่นตัวไปทั่วโลก จึงเป็นโอกาสที่ดีของเมืองพัทยาและประเทศไทยที่จะปรับปรุง พัฒนา และยกระดับธุรกิจการท่องเที่ยวไทยไปสู่ความเป็น มาตรฐานสากลที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทุก กลุ่ม ทุกวัย และทุกสภาพร่างกายจากทั่วโลก ให้



สามารถมาเที่ยวเมืองไทยได้ สะดวก ปลอดภัย เข้าถึงได้ทุกคน

กฤษณะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล กล่าวว่า การจัดเวิร์กช็อปในวันนี้ นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญของการพัฒนาเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงไปสู่ความเป็นต้นแบบเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เมืองที่มี Friendly Design เมืองที่เป็นมิตรกับทุกคน ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย โดยเฉพาะการรองรับสังคมผู้สูงอายุ และการส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของผู้พิการ และคนที่ใช้รถเข็น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเรื่องการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกต่อไป ถือเป็น การเสริมสร้างภาพลักษณ์ความก้าวหน้าทันสมัยที่ดีเยี่ยม ให้แก่ประเทศไทย ในฐานะเมืองท่องเที่ยวเพื่อคน ทั้งมวลชั้นนำของโลก